



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๓๐๕
ที่ รง ๐๔๐๓/๑๐๒๐๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด สมัครเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ
โดยประกาศอย่างเปิดเผย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอแจ้งรายชื่อพร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้ สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
<http://home.dsd.go.th/hr>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงษ์ แดงเนียม)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ พร้อมหัวข้อผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงให้ยื่นคำทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวบุปผา เรืองสุด)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อ พร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิด
 ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน	หัวข้อผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑	นายภูวนนท์ มีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง	การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและการรายงานระบบ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิดลีน (Lean Management) กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
๒	นางสาวสุทินันท์ ผิวผ่อง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Saraban) กรณีศึกษา : สำนักงานเลขานุการกรม	การจัดทำตารางนัดหมายงานผู้บริหารผ่านโปรแกรม Google Calendar
๓.	นางสาวนิธิกรณ จิตคงสง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา	การดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือห้ามหาทิน) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีการคัดเลือก กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา	แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา

๕๖๗